

**UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN
BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 3029 /BQL-VP

Bình Dương, ngày 05 tháng 8 năm 2021

V/v tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong doanh nghiệp KCN

Kính gửi: Tổng giám đốc/Giám đốc các Doanh nghiệp KCN

Thời gian qua, một số doanh nghiệp trong KCN thực hiện chưa tốt phương án “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 địa điểm”, làm phát sinh nhiều F0 trong doanh nghiệp. Số lượng F0 tăng nhanh trong một thời gian ngắn khiến chính quyền các địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch, nhất là trong công tác điều tra dịch tễ, cách ly F0, F1 theo quy định; đồng thời cũng gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Căn cứ Thông báo số 200/TB-UBND ngày 31/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết luận của Đồng chí Võ Văn Minh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với các thị xã, thành phố về tình hình F0 trong doanh nghiệp;

Căn cứ Công văn số 3636/UBND-VX ngày 01/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh,

Với tinh thần giữ vững “vùng xanh” trong doanh nghiệp, “giúp doanh nghiệp là giúp chính mình”, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo và đề nghị các doanh nghiệp:

1. Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh thêm 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 02/8/2021 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chỉ thị 16/CT-TTg).

2. Yêu cầu doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, chính quyền địa phương trong việc xét nghiệm tầm soát, xử lý các tình huống khi có F0 (thông báo kế hoạch xét nghiệm đến UBND, Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố trước 2 ngày hoặc lịch trình xét nghiệm cho cả phương án sản xuất để cùng tham gia giám sát, hướng dẫn). Khi thực hiện xét nghiệm test nhanh, doanh nghiệp phải chuẩn bị 2 khu riêng biệt: 1 khu dành cho những người nghi nhiễm chờ kết quả xét nghiệm PT-PCR, 1 khu dành cho những người là F1. Đối với

đơn vị y tế tư nhân, khi thực hiện xét nghiệm, yêu cầu phải tham gia chặt chẽ công tác này.

Khi ký hợp đồng, doanh nghiệp yêu cầu đơn vị xét nghiệm phải có đủ năng lực (cơ quan y tế có thẩm quyền cho phép), đủ phương tiện và phải tổ chức đưa các trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm vi rút SARS-CoV 2 đến địa điểm cách ly, điều trị theo chỉ định của cơ quan y tế.

Khi phát hiện các ca F0 hoặc nghi nhiễm qua xét nghiệm, doanh nghiệp phải tạm thời dừng ngay hoạt động sản xuất và thực hiện phương án phòng, chống dịch theo Quyết định số 2787/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Sau khi khắc phục xong, doanh nghiệp muốn hoạt động lại thì thông báo cho Ban Quản lý, kèm theo Quyết định dỡ bỏ khu cách ly y tế tập trung của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị thành phố nơi doanh nghiệp hoạt động, để xem xét, giải quyết.

3. Doanh nghiệp thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện về nơi ở, khu ăn uống, nơi sinh hoạt, đặc biệt là nhà vệ sinh, tắm giặt theo đúng quy định của Bộ Y tế (Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Quyết định số 2787/QĐ-BYT của Bộ Y tế).

Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo các quy định trên, doanh nghiệp phải tạm ngừng để khắc phục hoặc dừng thực hiện phương án “3 tại chỗ” và thông báo đến Ban Quản lý, chính quyền địa phương để theo dõi, giám sát việc thực hiện. Các doanh nghiệp thiếu trách nhiệm, làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Đối với các doanh nghiệp ngừng sản xuất (hoặc giảm lao động): Thực hiện theo nguyên tắc phải chặt chẽ, có kế hoạch, kiểm soát kỹ, đảm bảo công nhân chỉ đi 01 cung đường từ doanh nghiệp về đến nơi cư trú (hoặc nơi ở hiện tại) **đã được xác nhận với chính quyền địa phương (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở/nhà máy)**, yêu cầu doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Công an KCN hoặc Công an địa phương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và ngành y tế, lập danh sách công nhân (*tên, nơi ở, số điện thoại,...*), có giấy xác nhận để theo dõi, kiểm soát, thực hiện xét nghiệm toàn bộ công nhân trước khi cho về nhà (*kết quả RT-PCR âm tính đối với doanh nghiệp có F0, kết quả test nhanh kháng nguyên 2 lần âm tính (ngày thứ nhất và ngày thứ ba) đối với doanh nghiệp chưa có F0*).

Việc tổ chức cách ly F1 trong doanh nghiệp, tại nhà phải thực hiện theo các quy định của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

5. Về đăng ký **mới** phương án “3 tại chỗ”/ “1 cung đường, 2 địa điểm” (hoặc tăng lao động).

Doanh nghiệp đăng ký theo hướng dẫn số 2851/BQL-VP ngày 16/7/2021 về việc hoạt động sản xuất của doanh nghiệp KCN trong tình hình dịch bệnh COVID-19. **Lưu ý:** Trong Văn bản đề nghị doanh nghiệp phải cam kết thực hiện hoạt động sản xuất từ 30 ngày trở lên và có sự đồng ý của người lao động;

trong phương án đăng ký sản xuất, cung cấp thêm địa điểm tập kết người lao động (để thực hiện xét nghiệm) kèm theo danh sách người lao động (*tên, nơi ở, số điện thoại*.... Việc thực hiện phương án này phải tuân thủ nguyên tắc tự nguyện. Doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện lưu trú, sinh hoạt tối thiểu và phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Sau khi có thông báo tiếp nhận bằng Văn bản của Ban Quản lý, doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm SARS-CoV 2 cho người lao động: Thực hiện 2 lần, ngày thứ nhất (test nhanh), ngày thứ 4 (PCR). Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính (lần 2), doanh nghiệp thông báo kết quả về Ban Quản lý kèm theo danh sách người lao động muốn đưa vào làm việc, Ban Quản lý sẽ phối hợp chính quyền địa phương xem xét, quyết định.

Thông tin tiếp nhận: bqlkcn@binhduong.gov.vn (liên lạc ông Trần Tuấn Anh, Phó Chánh Văn phòng, điện thoại 0902858789 để được hướng dẫn).

Rất mong Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố tạo điều kiện để người lao động được di chuyển từ nơi ở đến nơi tập kết sản xuất; Doanh nghiệp phối hợp tốt với Ban Quản lý và chính quyền địa phương đảm tạo “vùng xanh” trong doanh nghiệp.

Trên đây là thông báo tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong doanh nghiệp KCN.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Như trên;
- Sở Y tế;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Chủ đầu tư KCN;
- Lưu: VT.



TRƯỞNG BAN

Bùi Minh Trí